

Nguồn ngân sách eo hẹp, phải thực hiện xã hội hóa để cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị là lý giải của các trường về các khoản thu. Xã hội hóa hay lạm thu, ranh giới mong manh khi các trường chưa thu đúng, chi đúng.

# LẠM THU Chuyện nói cũng không sửa

(tiếp theo và hết)

### Núp bóng xã hội hóa?

Qua tìm hiểu thực tế tại các trường, sau thời gian đầu thực hiện Quyết định số 2814 của UBND tỉnh khá nghiêm túc thì đến nay các khoản thu, số thu lại đang có dấu hiệu phình ra. Cùng với các khoản theo quy định mà mặc nhiên mỗi phụ huynh đều vui vẻ, tự nguyện đóng cho con như học phí, tu sửa cơ sở vật chất đầu năm, tiền ăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị bán trú thì hàng chục khoản phát sinh dồn lên phụ huynh, từ tiền trang trí lớp học, phí tin nhắn, báo đội, tổ chức sinh nhật, trung thu đến điện, nước, chất đốt, công cụ nấu, mua mới máy tính, sửa chữa lớp... Tìm hiểu về các khoản thu, câu trả lời từ không ít lãnh đạo chỉ chốt nhà trường là do nhiều năm nay các trường trong huyện, trong tỉnh cũng đều thu như vậy. Một trường thu được, trường khác thăm dò, tham khảo nhân lên nhiều trường. Có nhiều nơi còn lý giải việc thu như vậy là được phép vì đang phải thực hiện xã hội hóa. Không thể phủ nhận những hiệu quả tích cực từ phong trào xã hội hóa trong công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong hoạt động nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. Song việc thực hiện thu tại các trường hiện nay đã không còn là xã hội hóa bởi có nhiều câu hỏi được đặt ra trong hoạt động thu, chỉ tại các trường. Ví dụ điển hình: Mỗi năm, học sinh đều phải đóng tiền tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị theo Quyết định số 2814 quy định thống nhất trên địa bàn

### Kỳ 2: Cần được giám sát chặt chẽ



Nhiều trường học được đầu tư bàn ghế, thiết bị, đồ dùng dạy học đầy đủ.

tỉnh là 150.000 đồng/học sinh/năm. Nếu học sinh học bán trú có thêm khoản đóng hàng năm là cơ sở vật chất bán trú. Nhưng tại không ít trường học, sau 3 năm học mầm non và 5 năm học tiểu học, hầu hết học sinh vẫn ăn những chiếc bát, thìa inox, đũa chèn, dùng gói củ mà ít có sự đầu tư thay mới, như vậy có kinh phí đã thu được sử dụng vào việc gì?

Tại Trường Mầm non 1/6 (thành phố Thái Bình), đầu năm có thêm khoản đóng hàng năm là cơ sở vật chất bán trú. Nhưng tại không ít trường học, sau 3 năm học mầm non và 5 năm học tiểu học, hầu hết học sinh vẫn ăn những chiếc bát, thìa inox, đũa chèn, dùng gói củ mà ít có sự đầu tư thay mới, như vậy có kinh phí đã thu được sử dụng vào việc gì?

Thụy Sơn (Thái Thụy) cùng với tiền tu sửa nhỏ (150.000 đồng), bổ sung cơ sở vật chất bán trú (70.000 - 85.000 đồng), tiền ăn (11.500 - 12.000 đồng/ngày), mỗi học sinh vẫn phải đóng tiền vào phòng, dụng cụ vệ sinh; tiền chất đốt; tiền trả công cơ sở nuôi; các khoản đồ dùng chăm sóc trẻ và một số hiện vật như mũ chầu 1 băng đen, 1 cốc, 1 bát, 1 thìa. Như vậy, theo tính

toán của nhà trường thì trong tiền ăn của các cháu chưa có chi phí chất đốt và những hiện vật như cốc, bát thìa hay dụng cụ vệ sinh, đồ dùng chăm sóc trẻ không phải là cơ sở vật chất, trang thiết bị bán trú. Tại Trường Mầm non Vũ Thắng (Kiến Xương) cũng có một số khoản thu như Trường Mầm non Thụy Sơn, khi được hỏi về điều này, bà Trần Thị Loan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết do ban đại diện cha mẹ học sinh chia sẻ khó khăn cùng nhà trường nên đề nghị phụ huynh song khi hỏi về sự trùng lặp các khoản thu thì bà không có lời giải thích.

### Cần giám sát chặt chẽ hơn

Bà Hà Thị Thu Phương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình khẳng định, việc xã hội hóa giáo dục đặc biệt là xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp là cần thiết nhưng các trường phải thực hiện đúng quy định, quy trình, đặc biệt tuyệt đối không chia bình quân trên đầu học sinh để thu. Để đưa hoạt động thu theo đúng quy định trong năm học này, ngay từ tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã có công văn chỉ đạo các trường về công tác thu, trong đó ngoài quy định cụ thể về khoản thu học phí có yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2814, yêu cầu 100% đơn vị cam kết với cơ quan quản lý giáo dục không được huy động bất cứ sự đóng góp nào của cha mẹ học sinh, đặc biệt không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu góp không đúng quy định. Theo kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ tổ chức kiểm tra đầu năm đối với các trường, trong đó có kiểm tra tài chính. Cũng theo bà Phương, trong năm học 2016 - 2017, Phòng đã phát hiện, xử lý 4 đơn vị có biểu hiện thu sai. Không chỉ có ở thành phố, mỗi năm học mới, các phòng giáo dục và đào tạo đều có những chỉ đạo về công tác thu, chỉ đầu năm học, việc thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2814 cũng được nhấn mạnh. Ông Lê Đình Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải cho biết, ngay từ cuối tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải đã ban hành công văn về việc hướng dẫn công tác tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2017 - 2018. Theo đó, Phòng yêu cầu các



Mặc dù nằm ở địa bàn nông thôn, Trường THCS Xuân Hòa (Vũ Thu) vẫn nỗ lực đầu tư hệ thống máy tính và xây dựng tủ sách lớp học để nâng cao chất lượng giáo dục.

trường thống nhất chủ trương, kế hoạch thu các khoản, dự kiến chi từng khoản trong ban giám hiệu, hội đồng nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh. Sau đó, lập kế hoạch thu và dự trù kinh phí chi tiết, niêm yết công khai ít nhất một tuần để tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh kế hoạch thu và dự trù kinh phí. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xin chủ trương thống nhất bằng văn bản và chỉ được tổ chức thực hiện sau khi có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Các cơ sở giáo dục phải hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai lấy ý kiến của tất cả phụ huynh học sinh theo phương thức phù hợp. Phải được sự nhất trí của tất cả phụ huynh học sinh thì mới được tổ chức thu. Đặc biệt, nghiêm cấm không được huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh để tổ chức thi, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, cuối năm học; không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu không đúng quy định. Nhà trường phải có trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn cho ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng lên kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác thu tài chính tại các trường. Trên thực tế tại thành phố, Tiên Hải, có nhiều trường thực hiện tốt chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác thu đầu năm nên mức thu chỉ ở ngưỡng hơn 500.000 đồng/học sinh.

Ông Đặng Phương Bắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhiều lần khẳng định việc thu theo Quyết định số 2814 của UBND tỉnh không gây khó khăn cho các trường, thậm chí còn khó cho các trường vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, chỉ đạo xuyên suốt của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các đơn vị giáo dục là chấp hành nghiêm túc Quyết định số 2814 của UBND tỉnh. Như vậy, dù có sự chỉ đạo sớm, khá được bộ tư tưởng đến huyện, có những trường đã thực hiện tốt sự chỉ đạo song bên cạnh đó việc thu sai, thu không đúng quy định vẫn diễn ra. Việc thu không đúng quy định diễn ra ở diện rộng, nhiều năm nên đã trở thành việc quen, nhiều trường học không còn coi đó là sai, là chưa đúng quy định. Phụ huynh học sinh sau nhiều eo xèo cũng đành hết ý kiến vì "cả làng" đều đóng như thế. Song khó nhất là các gia đình khó khăn, mỗi khi năm học mới đến lại dồn đống lo tiền cho con đóng học bởi đơn giản nếu cha mẹ chưa đóng tiền thì con học mà chưa đến lớp cũng chẳng được. Song hơn hết, nếu việc thu để thực sự chi cho hoạt động dạy và học, phục vụ học sinh thì dư luận nhân dân cũng không bức xúc bởi sự lạm thu đang có nhiều biểu hiện vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Vì vậy, hoạt động thu tại các trường học đang rất cần sự giám sát chặt chẽ hơn nữa từ các cơ quan quản lý giáo dục, UBND các cấp. Có vậy thì chủ trương chống lạm thu mới thành hiện thực.

**NHÓM PHÓNG VIÊN**



Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Thái Bình) đầu tư trang thiết bị, bếp ăn đồng bộ phục vụ tốt công tác nuôi, dạy bán trú.

## CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN TỈNH Tích cực tham gia cải cách hành chính

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua, Công đoàn Bưu điện tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đẩy mạnh cung cấp dịch vụ hành chính công tới người dân, bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45 về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/12/2016, đã được các đơn vị bưu chính trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện. Ông Đoàn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện tỉnh cho biết: Ngay sau khi có Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của UBND tỉnh về phê duyệt các danh mục TTHC có thể tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, Ban Giám đốc cùng Công đoàn Bưu điện tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các công đoàn cơ sở khẩn trương



Cán bộ Bưu điện tỉnh làm các thủ tục chuyển phát tài liệu.

chỉ đạo từng công đoàn cơ sở chủ động quán triệt, giao nhiệm vụ cho từng đoàn viên triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Anh Nguyễn Văn Lâm, xã An Đông (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Qua bạn bè, người thân được biết các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm tối đa chi phí, giảm thời gian đi lại, chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp

trên địa bàn tỉnh nên tôi đến để làm thủ tục chuyển đổi bằng lái xe ô tô. Hy vọng trong thời gian ngắn tôi sẽ có kết quả. Thời gian qua, Công đoàn Bưu điện tỉnh cùng với các công đoàn cơ sở trực thuộc đã tham gia tích cực vào các dịch vụ hành chính công theo chủ trương của Chính phủ. Điển hình là chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho người dân, chi

trả bảo trợ xã hội, thu lệ phí và chuyển phát hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng, chuyển phát thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy đăng ký xe, các TTHC về BHXH, BHYT..., nhờ đó số lượng chuyển phát nhanh đều tăng hàng năm. Tính riêng 8 tháng năm 2017, số lượng chuyển phát nhanh qua bưu điện đạt trên 90.000 hồ sơ, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2016, đưa doanh thu dịch vụ hành chính công 8 tháng đạt 123 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45% tổng doanh thu tính lương các dịch vụ của đơn vị. Đối với các dịch vụ thu hộ, chi hộ cho các cơ quan nhà nước, Bưu điện tỉnh tích cực chỉ đạo các đơn vị triển khai. Hàng tháng, Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu và các chế độ BHXH cho gần 100.000 đối tượng với số tiền chi trả hơn 340 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mỗi tháng đơn vị cũng thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 100.000 đối tượng với số tiền chi trả 40 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện tốt các dịch vụ hành chính công của Bưu điện tỉnh không chỉ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ mà còn cung cấp dịch vụ rất tiện ích tới người dân, tổ chức, giúp người dân, tổ chức tiết kiệm chi phí, thời gian trong việc thực hiện các TTHC.

**NGUYỄN CƯỜNG**

## 91 dự án được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư

9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 91 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó 62 dự án đăng ký mới với vốn đầu tư trên 6.620 tỷ đồng, tăng 11% về số lượng dự án và tăng 73,7% về vốn đăng ký; 14 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 972 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 121,4 nghìn tỷ đồng, trong đó 524 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng 32 dự án so với cùng kỳ năm 2016.



Đây chuyên sản xuất sợi của Công ty Cổ phần Dâu tằm và Phát triển Đức Quán.

Đối với thu hút đầu tư nước ngoài, trong 9 tháng đầu năm có 4 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 39 triệu USD, 1 dự án ODA được quyết định điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và quy mô dự án, đạt tổng số dự án FDI trong tỉnh lên 72 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 525 triệu USD.

**THU THỦY**